

สรุปข่าวประจำวันวันที่ 18-24 กันยายน 2562

“จूरินทร์”ผลักดันจีนซื้อ “ข้าว-ยาง” เพิ่ม เร่งขยายตลาดผลไม้ ปลื้มขายมันมูลค่ากว่า 1.8 หมื่นล้าน

นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ใช้โอกาสช่วงการเดินทางเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (ไชน่า-อาเซียน เอ็กซ์โป) ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 20-21 ก.ย. 2562 พบปะหารือกับนายหาน เจิ้ง รองนายกรัฐมนตรี โดยได้ติดตามการนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย โดยเฉพาะการนำเข้าข้าวและมันสำปะหลัง ที่ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ซื้อขายข้าวระหว่างกันมาแล้ว แต่ยังมี การซื้อยังไม่ครบตามจำนวนใน MOU โดยข้าวมีการเซ็น MOU ซื้อขายไว้ 2 ล้านตัน มีการนำเข้าแล้ว 7 แสนตัน ได้ติดตามให้มีการนำเข้าในส่วนที่เหลือ 1.3 ล้านตัน ส่วนยางพาราเซ็น MOU ไว้ 2 แสนตัน นำเข้าได้เพียง 1.68 หมื่นตัน ได้เร่งรัดให้มีการนำเข้าในส่วนที่เหลือต่อไป

ทั้งนี้ ยังได้หารือกับนายหลู ซินฉี เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลกวางซี โดยได้ชักชวนให้นักลงทุนจาก กวางซีเข้าไปลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และหากสนใจที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมยางพารา เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ได้แนะนำให้เข้าไปลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมยาง ที่จ.สงขลา ที่อยู่ในภาคใต้ของไทย และได้ หารือกับบริษัทผู้นำเข้ายางรายใหญ่ของจีน คือ ชิโน เคม กับบริษัท ฉงซิง ฉางอาน เหมิงเซิง เพื่อที่จะเจรจาซื้อขาย ยางพารากันต่อไปในอนาคต

ขณะเดียวกัน ในการเดินทางมาครั้งนี้ ได้มีการลงนามใน MOU ขายผลไม้ไทยได้ประมาณ 100 ล้านบาท และยังได้กำหนดจัดเทศกาลผลไม้ไทย ที่เมืองหนานหนิง มณฑลกวางซี ในช่วงเดือนต.ค.2562 โดยนายหลู ซินฉี พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับไทยในการจัดงาน เพราะผลไม้ไทยเป็นที่นิยมในตลาดจีนเป็นอย่างมาก ปัจจุบัน จีน นำเข้าผลไม้ไทยมากเป็นอันดับ 1 ครองส่วนแบ่งตลาด 23% รองลงมา คือ ซิลี 20% และเวียดนาม 10% โดยผลไม้ ที่ได้รับความนิยม คือ ทุเรียน มังคุด ลำไย และมีมะพร้าวน้ำหอมเป็นผลไม้ดาวรุ่งตัวใหม่ โดยคาดว่ากาการจัดงานใน ครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มยอดการส่งออกผลไม้ไทยไปยังจีนได้เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ในช่วงเดือนพ.ย.2562 ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เชิญผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ผลไม้จากทั่วโลก เดินทางมาพบปะกับผู้ส่งออกผลไม้ของไทย เพื่อผลักดันการส่งออก

นายจूरินทร์กล่าวว่า ในการเดินทางมาครั้งนี้ ได้นำคณะภาคเอกชนไทยมาขยายตลาดมันสำปะหลัง โดยได้ มีการลงนามใน MOU ซื้อขายมันสำปะหลังกับผู้นำเข้าของจีน 4 ราย ปริมาณรวม 2.68 ล้านตัน แยกเป็นมันเส้น 2.6 ล้านตัน และแป้งมัน 8 หมื่นตัน น มูลค่ารวม 608 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 18,635 ล้านบาท โดยจะ ดำเนินการส่งมอบให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากนี้เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการหาตลาดล่วงหน้าให้กับเกษตรกรไทย และ ยังเป็นการฟื้นตลาดมันสำปะหลังในจีนให้กลับคืนมาด้วย

ส่วนการเข้าร่วมงานไชน่า-อาเซียน เอ็กซ์โป ไทยได้เข้าร่วมงานเป็นครั้งที่ 16 โดยคัดเลือกผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปีนี้เข้าร่วม 165 ราย ทั้งสินค้าอาหาร สุขภาพความงาม ของตกแต่งบ้าน แฟชั่น อัญมณี

และเครื่องประดับ และมั่นใจว่าจะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ไทยมีการส่งออกไปยังจีนได้เพิ่มขึ้น ซึ่งไทยพร้อมที่จะสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ และครั้งต่อไป

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว 21,000 ตัน แจกขานาประสบภัยพิบัติ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า สั่งการให้กรมการข้าวเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้แจกจ่ายขานาที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งปีนี้เกิดทั้งภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วงแล้วกลับเป็นเกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน ทำให้นาข้าวเสียหายจำนวนมาก ขณะนี้ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจความเสียหายทุกจังหวัด เพื่อที่กระทรวงเกษตรฯ จะได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์และปัจจัยการผลิต โดยกรมส่งเสริมการเกษตรรายงานผลสำรวจเบื้องต้นว่าฤดูเพาะปลูกปี 2562/2563 เกิดผลกระทบกับนาข้าว 24 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แพร่ น่าน พิจิตร พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร หนองคาย อำนาจเจริญ อุตรธานี และอุบลราชธานี รวมพื้นที่ 2,587,138 ไร่ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 383,214 ราย

นายเฉลิมชัย กล่าวต่อว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวหอมมะลิแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทำให้ข้าวที่อยู่ในระยะตั้งท้องเสียหาย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร หนองคาย อำนาจเจริญ อุตรธานี และอุบลราชธานี คาดว่าเสียหายโดยสิ้นเชิงประมาณ 1 ล้านไร่ ส่วนพื้นที่ที่เป็นแหล่งปลูกข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงในเขตภาคเหนือและภาคกลางตอนบนได้รับผลกระทบ 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แพร่ น่าน พิจิตร พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง สุโขทัย และอุตรดิตถ์ คาดว่าจะเสียหายสิ้นเชิงประมาณ 400,000 ไร่ ผลกระทบดังกล่าวนอกจากทำให้เกษตรกรบางส่วนไม่มีผลผลิตมาจำหน่ายแล้ว ยังจะทำให้ปริมาณข้าวของประเทศลดลง ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวนาปี ปี 2563/2564 เกิดความมั่นคงทางอาหารและความสามารถในการค้าและการตลาดข้าวไทย จึงจำเป็นต้องสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีแก่เกษตรกร เพื่อนำไปปลูกทดแทนข้าวที่เสียหาย แล้วนำผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือนและนำส่วนที่เหลือไปจำหน่ายทำให้มีรายได้ในการดำรงชีพต่อไป ขณะนี้รัฐบาลดำเนินโครงการประกันรายได้แล้ว ดังนั้น เมื่อขานานำข้าวมาขาย หากได้ราคาต่ำกว่าที่รัฐบาลประกันรายได้จะได้รับเงินส่วนต่างครบถ้วนแน่นอน

นายเฉลิมชัย กล่าวต่อว่า เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว 21,000 ตัน เพื่อสนับสนุนแบบให้เปล่าแก่เกษตรกร 102,500 ครัวเรือน แบ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ (พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 หรือ กข15) 15,000 ตัน ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 62,500 ครัวเรือน ในพื้นที่ 1 ล้านไร่ 14 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือสำหรับนำไปใช้เพาะปลูกข้าวในฤดูนาปี 2563/64 ส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงเตรียมไว้ 6,000 ตันให้เกษตรกร 40,000 ครัวเรือนในภาคเหนือและภาคกลางตอนบน 11 จังหวัดสำหรับนำไปใช้เพาะปลูกข้าวในฤดูนาปรัง ปี 2563 ดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ขานาที่จะได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มพันธุ์ข้าวหอมมะลิและกลุ่มพันธุ์ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ปี 2562/2563 ต่อกรมส่งเสริมการเกษตรและเป็นเกษตรกรที่แปลงปลูกข้าวเสียหายสิ้นเชิงอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562 ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2562

สำหรับการดำเนินการจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรไร่ละ 15 กิโลกรัม ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงที่ประสบภัย พิบัติไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ หลังจากสำรวจความเสียหายและจัดทำบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้ว มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรส่งบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือ เมล็ดพันธุ์ข้าวให้กรมการข้าว เพื่อจัดทำแผนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว

พร้อมกันนี้จะให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าว กำกับ ดูแล ติดตามการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ ไปเพาะปลูก ให้คำแนะนำการใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตราปลูกที่เหมาะสม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นการรักษาสมดุลการผลิตข้าว

สำหรับผลผลิตข้าวของไทยแต่ละปีเฉลี่ยประมาณ 32 ล้านตันข้าวเปลือก เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 102,500 ครัวเรือน พื้นที่ 1.4 ล้านไร่ มีรายได้จากการจำหน่ายข้าวไม่ต่ำกว่า 8,480 ล้านบาท แยกเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ 62,500 ครัวเรือน พื้นที่ 1 ล้านไร่ ผลกระทบจากภัยพิบัติคาดว่าจะทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลงเหลือไร่ละ 380 กิโลกรัม ขณะนี้ข้าวหอมมะลิราคา 16,000 บาทต่อตัน ดังนั้นเกษตรกรจะมีรายได้จากการจำหน่ายข้าวหอมมะลิไม่ต่ำกว่า 6,080 ล้านบาท ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง 40,000 ครัวเรือน พื้นที่ 400,000 ไร่ คาดว่าได้ผลผลิตไร่ละ 750 กิโลกรัม ราคา 8,000 บาทต่อตัน ทำให้มีรายได้รวม 2,400 ล้านบาท นอกจากนี้ ต้องเร่งประเมินควบคู่ไปด้วยว่า ผลกระทบจากภัยพิบัติทำให้ผลผลิตข้าวของไทยปีนี้น่าลดลงเท่าไร เพื่อรักษาระดับปริมาณ และคุณภาพข้าวจากการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานไปปลูก เพื่อความมั่นคงทางอาหารและความสามารถในการค้าและการส่งออกข้าวของประเทศไทยต่อไป

ที่มา สำนักข่าวไทย

ข้าวมะลิพุ่งตันละ 36,000 บ. นาข้าวอีสานอ่วมภัยแล้งเจอน้ำท่วมซ้ำ

หลังจากเกิดภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อช่วงกรกฎาคม สร้างความเสียหายในพื้นที่ปลูกข้าวหลายจังหวัด เช่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น แต่ยังไม่ทันจะชดเชยความเสียหายก็เกิดวิกฤตน้ำท่วมอย่างรุนแรงในพื้นที่หลายจังหวัด เช่น กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี ซึ่งแต่ละจังหวัดล้วนแต่เป็นพื้นที่หัวใจสำคัญในการปลูกข้าวหอมมะลินานปี 2562/2563 และพื้นที่ปลูกข้าวเหนียวโดยเบื้องต้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางจังหวัดอุบลราชธานี ประเมินความเสียหายพื้นที่ปลูกข้าว 4 แสนกว่าไร่

แหล่งข่าวจากกลุ่มโรงสีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยประชชาติธุรกิจว่า เดิมจากภาวะภัยแล้งคาดว่าปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกจะเสียหาย 20% เพราะมีบางส่วนที่ยืนต้นเหลืองจะตายแต่ฝนตกลงมาอย่างหนัก ซึ่งขณะนี้ประเมินผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วมยากเพราะปริมาณน้ำที่ท่วมสูง และตัดขาดเส้นทางคมนาคมในหลายจังหวัด ทำให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างล่าช้าหากปริมาณน้ำที่ยังท่วมขังในนาจะกระทบการเก็บเกี่ยว รถเกี่ยวไม่สามารถลงนาได้ ทำให้ผลผลิตออกมาล่าช้าออกไปจากปกติที่จะเริ่มเกี่ยวในช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นปกติจิกายน และความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวจะลดลงจากภาวะอากาศที่แปรปรวน ถึงแม้ว่าเกี่ยวได้แต่จะทำให้สีออกมาเป็นข้าวสารเต็มเมล็ดได้น้อย

ขณะนี้ราคาข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามราคาของสมาคมโรงสีข้าวไทย มีบางจังหวัดปรับขึ้นไปสูงสุดตันละ 19,000 บาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ราคาเฉลี่ยประมาณ 16,000 บาท

ขณะที่ราคาต้นทุนข้าวสารจากโรงสีก็ขยับขึ้นเป็นต้นละ 36,000 บาท จากปีก่อนราคาต้นละ 33,000-34,000 บาท หรือปรับขึ้นประมาณ 10% ทำให้ราคาส่งออกข้าวหอมมะลิในปีนี้อยู่สูงขึ้นไปเกินต้นละ 1,300 เหรียญสหรัฐ

“แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศนโยบายประกันรายได้ และยืนยันว่า เกษตรกรจะใช้ประโยชน์ได้นับตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. นี้ แต่ในทางปฏิบัติเกษตรกรไม่ได้ประโยชน์จากโครงการ เพราะราคาข้าวในตลาดสูงเกินกว่าราคาอ้างอิงที่รัฐบาลประกาศประกันออกมา เมื่อนำข้าวไปขายไม่มีส่วนต่างราคาก็ไม่ได้เงินประกัน แต่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมอาจจะได้เงินชดเชยน้ำท่วมซึ่งไม่ได้มากนัก”

อนึ่ง สำหรับการจ่ายชดเชยน้ำท่วมที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นัดพิเศษที่มีนายอุตตม สาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเห็นชอบรายละเอียดโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 62/63 แล้ว ทำให้ธนาคารสามารถเริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยค่าปลูกข้าวไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ แก่ชาวนาที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปีกับกรมส่งเสริมการเกษตร 4.3 ล้านรายวงเงินช่วยเหลือ 24,000 ล้านบาท

แหล่งข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยประชาชาติธุรกิจว่า ขณะนี้ราคาข้าวไทยปรับสูงถึงต้นละ 1,300 เหรียญสหรัฐ ทำให้คู่ค้าไม่สามารถยอมรับราคาได้ เพราะราคาข้าวไทยแพงกว่าคู่แข่ง เป็นระดับที่ทรงตัวสูงต่อเนื่อง จากบาทแข็งค่าเรือธงทำให้การแข่งขันลำบาก

นายศุภชัย วรภิญญาภรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ธนสรโรจน์ จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิเท่าที่ประเมินจากพื้นที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายประมาณ 30-40% จากทั้งภัยแล้งก่อนหน้านี้อันเนื่องด้วยภาวะน้ำท่วม ซึ่งระดับราคามีแนวโน้มปรับสูงขึ้น แต่ทางผู้ส่งออกก็ลำบากเพราะราคาส่งออกที่สูงมาก ๆ ถึงต้นละ 1,300 เหรียญสหรัฐ ทำให้ขายลำบาก ลูกค้านำไปซื้อเพื่อนบ้านที่ราคาถูกกว่า

ขณะที่ตลาดข้าวถุงในประเทศขณะนี้ยังไม่มีมีการปรับราคาตามต้นทุนใหม่ เพราะเป็นการสั่งซื้อล่วงหน้า แต่หากสต็อกหมดนี้หมดก็มีความเป็นไปได้ที่จะปรับราคา สำหรับข้าวเหนียวขณะนี้ปรับลดลงแล้ว หลังจากกรมการค้าภายในได้จัดทำและกระจายข้าวถุงออกในหลาย ๆ จังหวัด

อีกด้านหนึ่งนายบุญเฮียง รุ่งรัชกานนท์ เจ้าของ หจก.โรงสีข้าวเอกไพบูลย์ จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า ขณะนี้พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ประมาณ 4 แสนไร่ คิดเป็น 10% ของพื้นที่ปลูกในจังหวัดอุบลฯ ซึ่งมี 4 ล้านไร่โดยแบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 3 ล้านไร่ ข้าวเหนียว 1 ล้านไร่ แต่ยังคงประเมินว่าฝนที่ตกลงมามากจะส่งผลดีกับนาในพื้นที่ดอน ทำให้ความเสียหายจากเดิมที่เคยคาดว่าจะเสียหาย 30% ลดลงเหลือ 15% หรือข้าวในนาตอนจะดีกว่าปกติ หากถามว่าราคาข้าวเปลือกและข้าวสารหอมมะลิปรับขึ้นหรือไม่ ตอบได้ว่าราคาปรับขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีแล้วจนถึงขณะนี้อยู่ที่ต้นละ 36,000 บาท แต่จะทรงตัวสูงต่อไปหรือไม่ต้องรอผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดปลายเดือนตุลาคมนี้

“สิ่งที่เรากำลังกลัวคือ ข้าวออกมามากกว่าปกติ แต่ราคาส่งออกเราสูง เพราะบาทแข็งทำให้แข่งขันไม่ได้ส่งออกไม่ได้ ก็จะกระทบต่อภาพรวม”

สำหรับการใช้นโยบายประกันรายได้มาช่วยเกษตรกรอาจจะไม่ครอบคลุมและไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร เพราะราคาข้าวในตลาดสูง ดังนั้นรัฐบาลควรมหามาตรการช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตต่าง ๆ มาเสริมให้เกษตรกรด้วย

ขณะที่ ดร.ระพีพัชญ์ ธนถาวรกิตติ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กล่าวถึงแนวโน้มสถานการณ์ราคาข้าวถุงว่ายังประเมินได้ยากกว่าผลผลิตจะเสียหายจากภัยแล้งและน้ำท่วมมากนักน้อยเพียงใด จะต้องรอไปจนถึงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงเก็บเกี่ยว ซึ่งเบื้องต้นคาดการณ์ว่าน่าจะเสียหายไม่ถึง 15-20%

“ระดับราคาข้าวสารที่ใช้ในการผลิตข้าวถุงปัจจุบันยังรับซื้อที่ตันละ 32,000-33,000 บาท ไม่ได้ปรับขึ้น และราคาจำหน่ายเฉลี่ยข้าวหอมมะลิบรรจุถุงขนาด 5 กก.อยู่ที่ถุงละ 200-250 บาท หากอนาคตต้นทุนขยับสูงก็ขึ้นจะมีปรับราคาหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการแต่ละรายว่าจะแบกรับต้นทุนได้นานเท่าไรหรือจะปรับราคาขึ้นมากน้อยเพียงใด แต่คงไม่การปรับขึ้นทันที ส่วนใหญ่จำหน่ายในห้างโมเดิร์นเทรดก็ต้องแจ้งราคาล่วงหน้าประมาณ 15 วัน แต่ส่วนที่จำหน่ายในตลาดปกติหรือร้านโชห่วยสามารถขึ้นได้ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า”

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงตราข้าวมาบุญครอง กล่าวว่า อาจต้องรอผลผลิตออกในช่วงปลายตุลาคมจึงจะประเมินได้อีกครั้งว่าผลผลิตลดลงจากภัยแล้งและน้ำท่วมมากนักน้อยเพียงใด และส่งผลกระทบต่อต้นทุนมากน้อยแค่ไหน

แต่สถานการณ์ราคาข้าวสารล่าสุดในตลาดปรับขึ้นมาตันละ 36,000 บาท สูงกว่าช่วงต้นปีที่ราคาตันละ 32,000 บาท แต่ทางผู้ประกอบการก็ได้มีการซื้อสต็อกจำนวนหนึ่งและถัวเฉลี่ยราคา ทำให้ต้นทุนน่าจะอยู่ที่ตันละ 34,000-35,000 บาท ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการปรับฐานราคา เราคงไม่เห็นต้นทุน 32,000-33,000 บาทแล้ว

“ส่วนราคาขายข้าวถุง 5 กก. มาบุญครองยังคงราคาถุงละราคา 200-260 บาท ขึ้นอยู่กับช่องทางการจำหน่าย เช่น หากเป็นการจำหน่ายในโมเดิร์นเทรดก็จะสูงกว่าตลาดปกติ ซึ่งเรายังแบกรับราคานี้ไประยะหนึ่งรอผลผลิตออก และยังมีการทำสัญญาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับห้างขายล่วงหน้า 2-3 เดือน”
ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ธ.ก.ส.เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตผู้ปลูกข้าวนาปี62/63 รอบแรกหมื่นล้านบาท

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรพร้อมมอบเงินช่วยเหลือตามโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2562/63 มอบเงินค่าสินไหมแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2562 และมอบถุงยังชีพแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยจำนวนกว่า1,000 ราย โดยมีนายอภิรมย์ สุขประเสริฐผู้จัดการธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในสังกัดสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่นร่วมกิจกรรมณที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้รัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยทั้งภัยแล้งและอุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อรายได้และเศรษฐกิจโดยรวมจึงได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือต่างๆผ่านธ.ก.ส. เช่นโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2562/63 โดยมอบเงินช่วยเหลือค่าต้นทุนการผลิตในอัตราไร่ละ500 บาทตามพื้นที่ที่ปลูกข้าวจริงแต่ไม่เกินครัวเรือนละ20 ไร่วงเงิน24,810 ล้านบาทโดยมีเป้าหมายเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์ 4.31 ล้านครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งและน้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรมีภาระต้นทุนการผลิตข้าวสูงขึ้นและยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอีกทั้งเพื่อให้เกษตรกรมีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

นอกจากนี้ในส่วนของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติได้มอบหมายธ.ก.ส. พิจารณาให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยเบื้องต้นได้จัดหาถุงยังชีพไปมอบให้ผู้ประสบภัยการเข้าไปสนับสนุนศูนย์อพยพหรือจุดรวม

พลเพื่อเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือและเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติก็จะพิจารณาขอเงินช่วยเหลือทั้งในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านของใช้จำเป็นในครัวเรือนการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตร เป็นต้น

ด้านภาระหนี้สินที่มีอยู่กับธ.ก.ส. ก็ได้มีมาตรการขยายระยะเวลาชำระหนี้และพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่จำเป็นในครัวเรือนเพื่อป้องกันการก่อกวนหนี้ในระบบไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ในช่วง 6 เดือนแรกและสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูการผลิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเช่นค่าลงทุนสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโรงเรือนการเกษตรเครื่องมือเครื่องจักรกลที่จะนำมาใช้ในการฟื้นฟูอาชีพ เป็นต้นไม่เกินรายละ 500,000 บาท ชำระคืนไม่เกิน 15 ปี อัตราดอกเบี้ย MRR-2 หรือเท่ากับร้อยละ 4.875 ต่อปีรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อรองรับมาตรการต่างๆดังกล่าวจำนวน 65,000 ล้านบาท

ด้านนายอภิรมย์ สุขประเสริฐผู้จัดการธ.ก.ส.กล่าวว่าธ.ก.ส. ได้เร่งโอนเงินตามโครงการแก่เกษตรกรไปแล้วจำนวน 1,773,549 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 10,976 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2562/63 (รอบที่ 1) กับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยอีกร้อยละ 60 ทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะทยอยส่งข้อมูลการเพาะปลูกให้ธ.ก.ส. เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯและเตรียมจ่ายเงินต่อไปโดยมีระยะเวลาการจ่ายเงินตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นภาคใต้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้การโอนเงินธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะการโอนเงินได้ที่ลิงค์ <https://chongkho.inbaac.com> และตรวจสอบจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีผ่านธ.ก.ส. A-Mobile ตู้ ATM ทุกธนาคารและเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติของธ.ก.ส. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถเบิกถอนเงินจำนวนดังกล่าวได้ที่ธ.ก.ส. ทุกสาขาหรือใช้บริการผ่านตู้ ATM ได้ทุกธนาคารรวมทั้งสามารถนำไปใช้จ่ายผ่านธ.ก.ส. A-Mobile ซึ่งคาดว่าเงินจำนวนดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกรมีสภาพคล่องในการใช้จ่ายและกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยนายอภิรมย์กล่าวว่าธ.ก.ส. ได้มอบหมายให้พนักงานในพื้นที่ออกเยี่ยมเยียนและมอบถุงยังชีพจากกองทุนบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติจำนวนกว่า 27,000 ถุงพร้อมสนับสนุนอาหารน้ำดื่มบริการสุขาเคลื่อนที่เต็นท์สนามที่ศูนย์อพยพหรือจุดรวมพลอีก 13 จุด ทั้งนี้ในส่วนขอมาตรการช่วยเหลือด้านภาระหนี้สินธ.ก.ส. จะพิจารณาขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามความหนักเบาของผู้ประสบภัยทุกรายและได้ดำเนินการจ่ายสินเชื่อฉุกเฉินให้เกษตรกรที่ประสบภัยทั้งภัยแล้งและอุทกภัยไปแล้วกว่า 24,000 รายวงเงินประมาณ 1,200 ล้านบาทและสินเชื่อสำหรับฟื้นฟูผู้ประสบภัยจำนวน 2,073 รายวงเงินประมาณ 400 ล้านบาท

ในส่วนของจังหวัดของแก่นมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2562/63 ได้รับเงินสนับสนุนต้นทุนการผลิตจำนวน 192,675 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,025 ล้านบาทและได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต 2562 จำนวน 13,100 รายพื้นที่การเกษตร 161,793 ไร่เป็นเงิน 218 ล้านบาท ทั้งนี้เกษตรกรที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติหรือมีข้อสงสัยในมาตรการช่วยเหลือต่างๆสามารถติดต่อธ.ก.ส. ในพื้นที่หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ Call Center 02 555 0555

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

xx

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัว หลังจากที่สัปดาห์ก่อนราคาอ่อนตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 12 ปี ท่ามกลางภาวะการค้าที่ซบเซาเนื่องจากความต้องการข้าวจากต่างประเทศลดลงโดยเฉพาะตลาดหลัก เช่น ฟิลิปปินส์และจีน โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 325 เหรียญสหรัฐต่อตัน เทียบกับในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งระดับราคาในขณะนี้ถือเป็นราคาที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2007 หรือเกือบ 12 ปีที่ผ่านมา โดยราคาในปัจจุบันได้ปรับตัวลงประมาณ 13% นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา

มีรายงานว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนลดลงจากปีที่ผ่านมาถึง 65% เนื่องจากทางการจีนได้เข้มงวดเกี่ยวกับขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ ซึ่งรวมถึงการระบุแหล่งที่มา และยังมีการเข้มงวดการนำเข้าตามแนวชายแดนทางภาคเหนือด้วย

ทั้งนี้ในปีนี้มีมีการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนแล้วประมาณ 300,000 ตัน ลดลงจากช่วงปี 2015 ที่เคยส่งออกไปได้มากถึง 3 ล้านตัน โดยในปี 2018 ที่ผ่านมามีเวียดนามส่งข้าวไปประเทศจีนประมาณ 1.3 ล้านตัน

สำหรับในปี 2019 นี้ คาดว่าเวียดนามจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 6 ล้านตัน ลดลงจากจำนวน 6.1 ล้านตันเมื่อปีที่ผ่านมา

ในการประชุมหัวข้อ "Vietnam-EU Free Trade Agreement: Important commitments in the field of agriculture and things to keep in mind" จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม (Ministry of Industry and Trade) กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม (Ministry of Agriculture and Rural Development) และสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (Vietnam Chamber of Commerce and Industry-VCCI) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ นครโฮจิมินห์ นาย Tran Tuan Anh รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามเปิดเผยว่า ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปกับเวียดนาม (EU-Vietnam Free Trade Agreement -EVFTA) จะช่วยลดค่าการส่งออกสินค้าของเวียดนามไปสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 20% ภายในปี 2563 และ 42.7% ภายในปี 2568 และ 44.37% ภายในปี 2573

นาย Pham Thai Binh ผู้อำนวยการบริษัท Trung An High-tech Agriculture JSC (Can Tho) ซึ่งเป็นบริษัทส่งออกข้าวของเวียดนาม กล่าวว่า ในปี 2561 เวียดนามส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปแค่ 20,000 ตัน มูลค่า 12 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 0.3% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดของเวียดนาม เนื่องจากอัตราภาษีนำเข้าข้าวเวียดนามมาสหภาพยุโรปสูงมาก จึงทำให้ผู้นำเข้าข้าวสหภาพยุโรปเปลี่ยนมานำเข้าข้าวจากประเทศอื่นๆ ที่มีภาษีนำเข้าต่ำกว่าแทน อย่างไรก็ตาม ตามข้อตกลง EVFTA สหภาพยุโรปจะให้โควตานำเข้าข้าวจากเวียดนามปริมาณ 80,000 ตัน ในอัตราภาษีนำเข้า 0% ซึ่งถือเป็นโอกาสให้แก่ผู้ส่งออกเวียดนามเพิ่มการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปในเวลาต่อไป โดยสามารถเพิ่มขึ้น 4 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2561

ที่มา *Oryza.com*

เมียนมา

สหพันธ์ข้าวเมียนมา (The Myanmar Rice Federation; MRF) ระบุว่า เมียนมากำลังพยายามที่จะส่งออกข้าวจำนวน 250,000 ตัน ไปยังประเทศจีนภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MoU) ที่มีการลงนามไว้กับหน่วยงาน COFCO ของจีน (China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation) โดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่ง MRF ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ COFCO ในการจะส่งออกข้าวจำนวน 100,000 ตันไปยังประเทศจีน

โดยในขณะนี้มีการส่งไปแล้วประมาณ 88,500 ตัน และเมียนมาต้องการที่จะส่งออกมากขึ้น ทั้งนี้ MRF กำลังอยู่ระหว่างกาหนดราคาข้าว 3 ชนิดเพื่อเสนอไปยังรัฐบาลเมียนมาต่อไป

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์กำลังมองหาช่องทางที่จะขยายตลาดส่งออกใหม่ๆในแอฟริกา เช่น โมซัมบิก ไคบีเรีย ด้วย โดยในปีงบประมาณ 2017/18 ที่ผ่านมา เมียนมาส่งออกข้าวประมาณ 3.6 ล้านตัน ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ 50 ปี

ที่มา *Oryza.com*

กัมพูชา

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (the Cambodia Rice Federation; CRF) คาดว่าในปีนี้จะการส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรปจะลดลงประมาณ 10% โดยในปี 2018 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรปมูลค่าประมาณ 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ในปีนี้จะคาดว่ามูลค่าจะลดลงต่ำกว่า 180 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากสหภาพยุโรปใช้มาตรการปกป้องอุตสาหกรรมข้าวในสหภาพยุโรปโดยการประกาศใช้มาตรการภาษีกับข้าวที่นำเข้าจากกัมพูชาและเมียนมาไปจนถึงปี 2021

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้กัมพูชากำลังมองหาตลาดส่งออกใหม่ๆเพื่อทดแทนตลาดสหภาพยุโรป โดยตั้งเป้าจะเพิ่มมูลค่าส่งออกข้าวไปยังตลาดจีนเพิ่มขึ้น 160 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากที่ในปี 2018 มีมูลค่าประมาณ 113 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้กัมพูชาก็กำลังมองไปที่ตลาดออสเตรเลีย แคนาดา แอฟริกา และประเทศในกลุ่มอาหรับด้วย โดยคาดว่าในตลาดอาหรับและแอฟริกาจะเน้นการส่งออกข้าวหอมเนื่องจากเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและนิยมบริโภคข้าวหอม

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ (The Philippines Agriculture Department; DA) กำลังวางแผนที่จะลดการนำเข้าข้าวในช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อรักษาเสถียรภาพของอุปทานและราคาข้าวในประเทศ รวมทั้งเพื่อปกป้องเกษตรกรด้วย ซึ่งการจะลดการนำเข้านั้น กระทรวงเกษตรกำลังวางแผนที่จะกำหนดมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดการนำเข้าข้าวในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ยังจะพิจารณามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่เข้มงวด รวมทั้งการตรวจสอบการนำเข้าที่เข้มข้นด้วย

ขณะที่องค์การการค้าโลก (The World Trade Organization) ได้เริ่มต้นการสอบสวนเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกมาตรการปกป้องข้าวตามที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ร้องขอ ซึ่งกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ (the Agriculture Department) ได้เสนอเรื่องไปยังรัฐบาลฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้การสืบสวนขององค์การการค้าโลกได้เริ่มเมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา หลังจากได้รับเอกสารและการแจ้งจากทางการฟิลิปปินส์แล้ว

การสอบสวนกรณีดังกล่าวมีขึ้นเพื่อพิจารณากรณีที่มีการกล่าวหาว่าในช่วงที่ผ่านมา มีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศจำนวนมากซึ่งเป็นเหตุให้อุตสาหกรรมข้าวในประเทศได้รับผลกระทบจากการนำเข้าข้าวเป็นจำนวนมาก ประกอบกับในช่วงนี้ราคาข้าวเปลือกในประเทศกำลังอยู่ในช่วงตกต่ำเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงจำเป็นที่จะต้องหามาตรการออกมาควบคุมการนำเข้าข้าว

ทั้งนี้ องค์การการค้าโลกได้เริ่มแจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังสมาชิกของคณะกรรมการการปกป้องขององค์การการค้าโลก (the WTO Committee on Safeguards) เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่าผลผลิตข้าวในไตรมาสที่ 3 ของปี (กรกฎาคม-กันยายน) คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 3.057 ล้านตัน ลดลงประมาณ 4.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลงประมาณ 0.2% จากการคาดการณ์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ คาดว่าจะมีประมาณ 3.064 ล้านตัน ขณะที่พื้นที่เก็บเกี่ยวคาดว่าจะมีประมาณ 4.58 ล้านไร่ ลดลงจาก 5.15 ล้านไร่ ในปีที่ผ่านมา โดยขณะนี้มีการเก็บเกี่ยวไปแล้วประมาณ 0.53 ล้านไร่ สำหรับการเพาะปลูกในไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) เกษตรกรกำลังเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ประมาณ 5.72 ล้านไร่

ที่มา Oryza.com

อินโดนีเซีย

หน่วยงาน BULOG ระบุว่า อินโดนีเซียยังไม่มีแผนที่จะนำเข้าข้าวไปจนถึงปลายปี 2020 เนื่องจากในขณะนี้ยังคงมีสต็อกข้าวจำนวนมาก โดยคาดว่าขณะนี้มีสต็อกข้าวอยู่ประมาณ 2.6 ล้านตัน ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศไปจนถึงเดือนเมษายนปีหน้า ซึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นการเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีอีกครั้ง (the main rice harvest) ทำให้อุปทานข้าวในประเทศในช่วงนั้นจะเพิ่มขึ้นอีก และ BULOG มีแผนที่จะรับซื้อข้าวจากเกษตรกรเพื่อมาเก็บสต็อกไว้อีกครั้ง และหากเป็นไปได้ตามที่คาดการณ์ไว้ก็น่าจะทำให้อินโดนีเซียไม่มีความจำเป็นต้องนำเข้าข้าวจากต่างประเทศไปจนถึงสิ้นปี 2020

ที่มา Oryza.com

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ สามารถขายข้าวเก่าจากสต็อกรัฐบาลปี 2017-2018 ได้ประมาณ 16,760 ตัน จากที่นำข้าวเก่าในสต็อกของรัฐบาลออกมาประมูลประมาณ 402,884 ตัน (คิดเป็น 4.16% ของปริมาณข้าวที่นำออกมาเสนอขาย) โดยราคาเฉลี่ยที่ 2,640 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 372 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

มีรายงานว่าหลังจากที่ตลาดซื้อขายล่วงหน้าต้าเหลียน (the Dalian Commodity Exchange; DCE) ได้เริ่มทำการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าของข้าวเมล็ดสั้น (the polished round-grained rice) ไปเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ตลาด DCE ระบุว่า การซื้อขายล่วงหน้าในเดือนแรกแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่มั่นคงและสภาพคล่องในระดับปานกลาง ขณะที่ผู้เข้าร่วมซื้อขายในตลาดกล่าวว่าแนวโน้มราคาสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยพื้นฐานในตลาดสเปดข้าว

ทั้งนี้ ในช่วงหนึ่งเดือนของการซื้อขายล่วงหน้าข้าวเมล็ดสั้น ซึ่งเป็นเวลา 20 วัน นับจนถึง 12 กันยายน มีปริมาณการซื้อขายรวม 291,200 สัญญาและปริมาณการซื้อขาย 10.68 พันล้านหยวน (ประมาณ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) และพบว่าผู้ทำการค้าเกือบ 20,000 ราย ที่มีส่วนร่วมในการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าข้าวเมล็ดสั้น นับตั้งแต่มีการเข้าจดทะเบียน ซึ่งรวมถึงลูกค้าองค์กร 200 รายด้วย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่า ในปีการตลาด 2019/20 (กรกฎาคม 2019-มิถุนายน 2020) ประเทศจีนจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 146 ล้านตันข้าวสาร โดยในขณะนี้การเก็บเกี่ยวข้าวต้นฤดูได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และคาดว่าจะมีการเก็บเกี่ยวข้าวกลางและปลายฤดูในช่วงเดือนธันวาคมนี้ โดยข้าวพันธุ์ Japonica จะปลูกได้เพียง 2 รอบต่อปี ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica สามารถปลูกได้ 3 รอบต่อปี

ทั้งนี้ คาดว่าผลผลิตข้าวสายพันธุ์ Japonica จะมีประมาณ 1 ใน 3 ของผลผลิตทั้งหมด โดยที่พื้นที่เพาะปลูกในปีนี้อาจจะลดลงจากปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (The National Development and Reform Commission; NDRC) ได้กำหนดราคาอุดหนุนขั้นต่ำ (Minimum Support Price; MSP) ของปี 2019 สำหรับข้าวพันธุ์ Indica ต้นฤดู (Early Indica) ไร่ที่ 2,400 หยวนต่อตัน ข้าวพันธุ์ Indica ปลายฤดู (Late Indica) ไร่ที่ 2,500 หยวนต่อตัน และข้าวพันธุ์ Japonica ไร่ที่ 2,600 หยวนต่อตัน (หรือประมาณ 338, 355 และ 366 เหรียญสหรัฐต่อตันตามลำดับ)

ทางด้านการบริโภคข้าวนั้น คาดการณ์ว่า ในปีการตลาด 2019/20 (กรกฎาคม 2019-มิถุนายน 2020) จะมีประมาณ 143 ล้านตัน

ส่วนการนำเข้าในปีการตลาด 2019/20 (กรกฎาคม 2019-มิถุนายน 2020) คาดว่าจะมีประมาณ 3.3 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่าความต้องการนำเข้าจะลดลงจากการที่จีนยังคงมีสต็อกข้าวในประเทศจำนวนมาก และรัฐบาลได้มีการระบายข้าวเก่าในสต็อกออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งราคาข้าวที่ขายออกมาค่อนข้างสูงจึงมีผู้ซื้อในประเทศ ทำให้ปริมาณที่รัฐบาลขายข้าวออกมามีเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ สต็อกข้าวปลายปีในปีการตลาด 2019/20 (กรกฎาคม 2019-มิถุนายน 2020) คาดว่าจะมีประมาณ 118 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 115 ล้านตัน ในปี 2018/19 โดยในปี 2019 นี้ คาดว่ารัฐบาลมีการระบายข้าวเก่าออกมาแล้วประมาณ 12 ล้านตัน เนื่องจากราคาสูงใจให้มีผู้สนใจซื้อข้าวรัฐบาลจำนวนมาก

สำหรับการส่งออก ในปีการตลาด 2019/20 (กรกฎาคม 2019-มิถุนายน 2020) คาดว่าจะมีประมาณ 3.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 2.7 ล้านตัน ในปี 2018/19 เนื่องจากราคาข้าวของจีนสามารถแข่งขันในตลาดส่งออกเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆได้ โดยเฉพาะในตลาดแอฟริกาและลาตินอเมริกา

ที่มา *Oryza.com*

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่าในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-สิงหาคม 2562) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 195,200 ตัน ลดลงประมาณ 4.27% เมื่อเทียบกับปริมาณ 203,900 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 103,800 ตัน ลดลง 11.1% เมื่อเทียบกับ 116,800 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 (ประกอบด้วยข้าวขาว 5,300 ตัน ข้าวหอม 93,500 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 5,000 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 53.2% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 7.15% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 57.3%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 56,600 ตัน เพิ่มขึ้น 17.4% เมื่อเทียบกับ 48,200 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 (ประกอบด้วยข้าวหอม 51,700 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 4,900 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 29.0%) จีนประมาณ 15,400 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 7.9%) กัมพูชาประมาณ 6,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.1% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาปริมาณลดลง 40.6% และสัดส่วนลดลง 36.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561) ออสเตรเลียประมาณ 4,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.0%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 5,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.6%) และประเทศอื่นๆ 4,400 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.2%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-สิงหาคม 2562) มีปริมาณ 9,482 ตัน ลดลง 9.37% เมื่อเทียบกับจำนวน 10,462 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 8,541 ตัน สหรัฐฯจำนวน 479 ตัน จีน 160 ตัน แคนาดา 97 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) อ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนสิงหาคม 2562 รวม 10,200 ตัน และมีสต็อกรอง (Reserve stock) จำนวน 13,000 ตัน

ทั้งข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 อ่องกงมีจำนวนผู้เก็บสต็อกข้าวที่ได้จดทะเบียนแล้ว (Registered stockholders of rice) จำนวน 232 ราย และมีสถานที่เก็บรักษาข้าวที่ได้รับอนุมัติ (Approved rice storage places) จำนวน 120 แห่ง โดยในปี 2018 ที่ผ่านมา อัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 41 กิโลกรัม ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 42 กิโลกรัม ในปี 2017 และลดลงประมาณ 14.58% เมื่อเทียบกับจำนวน 48 กิโลกรัมในปี 2007

ทางด้านราคาข้าวเฉลี่ยที่อ่องกงนำเข้าจากประเทศต่าง ๆ นั้น (Average Rice Import CIF (Cost Insurance Freight) Prices) ในเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ราคานำเข้าข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 8.51 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 8.60 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคานำเข้าข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 4.90 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เท่ากับในเดือนก่อนหน้า

ด้านราคาขายปลีกเฉลี่ย (Average Retail Prices) ในเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ราคาขายข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 12.97 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 13.24 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคาขายข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 9.49 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 9.44 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า

ทั้งนี้ ในปี 2561 อ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 308,400 ตัน ลดลงประมาณ 1.62% เมื่อเทียบกับปริมาณ 313,500 ตัน ในปี 2560 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 171,200 ตัน ลดลง 17.1% เมื่อเทียบกับ 206,500 ตัน ในปี 2560 (ประกอบด้วยข้าวขาว 6,200 ตัน ข้าวหอม 156,000 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 9,000 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 55.5% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 15.8% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 65.9%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งอ่องกงนำเข้าประมาณ 76,100 ตัน เพิ่มขึ้น 52.5% เมื่อเทียบกับ 49,900 ตัน ในปี 2560 (ประกอบด้วยข้าวหอม 67,800 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 8,300 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 24.7%) จีนประมาณ 22,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 7.4%) กัมพูชาประมาณ 14,400 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.7% โดยอ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณ และสัดส่วนที่ 5.88% และ 9.3% เมื่อเทียบกับปี 2560) ออสเตรเลียประมาณ 10,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.5%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 6,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.2%) และประเทศอื่นๆ 6,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.0%)

ที่มา Trade and Industry Department

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตรฯ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tenders) ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2019/20 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวนรวม 54,000 ตัน ประกอบด้วยข้าว

ข้าวเมล็ดยาว (Long grain milled rice) จากสหรัฐฯจำนวนรวม 26,000 ตัน แบ่งเป็น 2 ล็อตๆละ 13,000 ตัน กำหนดกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2562 และข้าวข้าวเมล็ดยาว (Long grain milled rice) จากประเทศไต้หวัน (Global tender) จำนวนรวม 28,000 ตัน โดยแบ่งเป็น 4 ล็อตๆละ 7,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2562 และระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน- 10 ธันวาคม 2562 นั้น

ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมยื่นเสนอราคาจำนวน 28 ราย โดยญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวข้าวเมล็ดยาว (Long grain milled rice) จากสหรัฐฯจำนวนรวม 26,000 ตัน และข้าวข้าวเมล็ดยาว จากประเทศไทยจำนวนรวม 28,000 ตัน โดยราคาเฉลี่ยของการประมูลครั้งนี้ (ไม่รวมภาษี) อยู่ที่ 75,907 เยนต่อตัน หรือประมาณ 703 เหรียญสหรัฐต่อตัน และถ้าเป็นราคาที่รวมภาษีเฉลี่ยอยู่ที่ 81,980 เยนต่อตัน หรือประมาณ 759 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สำหรับผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tenders) ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2019/20 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวนรวม 9,376 ตัน ประกอบด้วยข้าวข้าวเมล็ดยาว (Long grain milled rice) จากไทยจำนวนรวม 7,200 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม-25 กันยายน 2562 และข้าวเหนียวเมล็ดยาวจากไทย (Long grain sticky rice) 2,176 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมยื่นเสนอราคาจำนวน 9 ราย โดยญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวไทยจำนวนรวม 9,376 ตัน มีราคาเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) อยู่ที่ 62,849 เยนต่อตัน หรือประมาณ 581 เหรียญสหรัฐต่อตัน และถ้าเป็นราคาที่รวมภาษีเฉลี่ยอยู่ที่ 67,877 เยนต่อตัน หรือประมาณ 627 เหรียญสหรัฐต่อตัน ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ราคาส่งออกข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าความต้องการข้าวจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบแอฟริกาจะไม่ค่อยแน่นอน แต่เนื่องจากค่าเงินรูปีมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นจึงส่งผลให้ราคาข้าวปรับเพิ่มขึ้น โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 373-379 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 3 เหรียญสหรัฐฯ จากระดับ 370-376 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน

ผู้อำนวยการขององค์การพัฒนากิจการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority; APEDA) ให้ความเห็นว่า ในปีงบประมาณ 2019/20 (เมษายน-มีนาคม) อินเดียอาจจะส่งออกข้าวบาสมาดิได้เพียง 4.4 ล้านตัน เท่านั้น โดยในช่วง 4 เดือนแรก (เมษายน-กรกฎาคม 2019) ของปีงบประมาณ 2019/20 อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 3.141831 ล้านตัน ลดลงประมาณ 26.45% เมื่อเทียบกับจำนวน 4.271932 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา (2018/19) โดยเป็นการส่งออกข้าวบาสมาดิประมาณ 1.434940 ล้านตัน ลดลงประมาณ 9.01% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.577105 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากบางประเทศมีการเข้มงวดด้านคุณภาพของสินค้านำเข้า ขณะที่การส่งออกไปยังประเทศอิหร่านซึ่งเป็นตลาดหลักของข้าวบาสมาดิมีแนวโน้มลดลงจากอุปสรรคด้านการเมืองระหว่างประเทศและปัญหาการชำระเงิน

อย่างไรก็ตาม คาดว่าภาวะการส่งออกจะกลับมามีแนวโน้มดีขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป เนื่องจากจะมีผลผลิตข้าวฤดูใหม่ออกสู่ตลาด ซึ่งน่าจะมีข้าวที่คุณภาพดีกว่าเดิมที่ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อในยุโรป สหรัฐฯ และตะวันออกกลาง

กระทรวงเกษตร (the Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกพืชในฤดู Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม 2019) ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา มีประมาณ 236.62 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 1.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 239.87 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนื่องจากฤดูฝนปีนี้มาล่าช้ากว่ากำหนดมากกว่า 1 สัปดาห์ ขณะที่การเพาะปลูกฤดูพืชในฤดูการผลิตหลัก (summer-sown crops) ในขณะนี้ มีประมาณ 658.81 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 0.16% เมื่อเทียบกับ 659.87 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยเกษตรกรได้ลงมือเพาะปลูกพืชหลายชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง อ้อย ถั่วลิสง และอื่นๆ มาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา หลังจากที่เริ่มมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ของประเทศ

กระทรวงเกษตร (the Agriculture Ministry) รายงานผลการพยากรณ์ผลผลิตธัญพืชครั้งที่ 1 (First Advance Estimate of Food Grain Production) สำหรับปีการผลิต 2019/20 (กรกฎาคม 2019-มิถุนายน 2020) โดยคาดว่าในฤดูการผลิต Kharif (กรกฎาคม-ธันวาคม) ของปี 2019/20 จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 100.35 ล้านตัน (ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 102 ล้านตันข้าวสาร) ลดลงประมาณ 1.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 102.13 ล้านตัน ในปี 2018/19 แต่มากกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปีที่ 93.55 ล้านตัน

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตั้งเป้าผลผลิตข้าวรวมของปี 2019/20 ไว้ที่ 116 ล้านตัน โดยเป็นผลผลิตในฤดู Kharif จำนวน 102 ล้านตัน และในฤดูการผลิต Rabi จำนวน 14 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com*

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นเดือนที่ 2 ของปีงบประมาณ 2019/20 (กรกฎาคม 2562-มิถุนายน 2563) ปากีสถานส่งออกข้าวจำนวน 249,070 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 28.83% เมื่อเทียบกับจำนวน 193,333 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 แต่ลดลง 26.96% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 ที่มีการส่งออกจำนวน 340,983 ตัน โดยในเดือนสิงหาคม 2562 ส่งออกข้าวบาสมาดิ 63,542 ตัน ลดลง 25.45% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 แต่เพิ่มขึ้น 25.5% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2561 ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีการส่งออก 185,528 ตัน ลดลง 27.46% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 แต่เพิ่มขึ้น 30.01% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2561

ทั้งนี้ในช่วง 2 เดือน (กรกฎาคม 2562-สิงหาคม 2562) ของปีงบประมาณ 2018/19 (กรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 590,053 ตัน เพิ่มประมาณ 47.65% เมื่อเทียบกับจำนวน 399,633 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 148,772 ตัน เพิ่มขึ้น 49.84% เมื่อเทียบกับจำนวน 99,287 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 441,281 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 46.92% เมื่อเทียบกับจำนวน 300,346 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561

ในส่วนมูลค่าการส่งออกในช่วง 2 เดือนแรกอยู่ที่ 332.836 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 48.64% เมื่อเทียบกับ 233.918 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยมูลค่าของข้าวบาสมาดิอยู่ที่ 135.249 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 32.79% เมื่อเทียบกับ 101.851 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิอยู่ที่ 197.587 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มประมาณ 61.87% เมื่อเทียบกับ 122.067 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561

ในปีงบประมาณ 2018/19 (กรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,104,983 ตัน เพิ่มขึ้น 0.21% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,096,446 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยส่งออกข้าวบาสมาดิ จำนวน 668,763 ตัน เพิ่มขึ้น 19.22% เมื่อเทียบกับจำนวน 560,959 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 และส่งออก ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 3,436,220 ตัน ลดลงประมาณ 2.81% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,535,487 ตัน ในช่วง เดียวกันของปี 2561 ส่วนมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,069.616 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.67% เมื่อเทียบ กับ 2,035.591 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยมูลค่าของข้าวบาสมาดิอยู่ที่ 639.25 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 9.87% เมื่อเทียบกับ 581.847 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561 ขณะที่ มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิอยู่ที่ 1,403.366 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 1.61% เมื่อเทียบกับ 1,453.744 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561

ที่มา *Oryza.com*

อิหร่าน

สมาคมข้าวแห่งอิหร่าน (Iran Rice Association) ระบุว่า ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวปี 2018/19 ตามปฏิทิน ของอิหร่าน (21 มีนาคม 2018-20 กุมภาพันธ์ 2019) เกษตรกรสามารถผลิตข้าวได้ประมาณ 2.6 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น จากปีก่อนที่ผลิตได้ประมาณ 2.2-2.3 ล้านตัน ซึ่งช่วยทำให้ลดความต้องการในการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศได้

ทั้งนี้ พื้นที่เพาะปลูกข้าวที่สำคัญของอิหร่านประมาณ 90% จะอยู่ในเขตจังหวัด Gilan และ Mazandaran ทางภาคเหนือของประเทศ ขณะที่อีกประมาณ 10% จะอยู่ทางพื้นที่ Isfahan, Ilam, Kurdistan, Khuzestan โดยที่พื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งประเทศมีประมาณ 3.875 ล้านไร่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัด Mazandaran, Gilan และ Golestan รวมกันประมาณ 3.25 ล้านไร่

ในแต่ละปีอิหร่านมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 3 ล้านตัน ซึ่งการที่ผลผลิตข้าวในปีล่าสุดมีจำนวน เพิ่มขึ้นนี้ คาดว่าจะทำให้ความต้องการในการนำเข้าข้าวลดลงเหลือประมาณ 4 แสนตันเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม กรมศุลกากรรายงานว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปีปฏิทิน (21 มีนาคม-21 มิถุนายน 2019) อิหร่านมีการนำเข้าข้าวแล้วประมาณ 7 แสนตัน

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2019/20 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-31 สิงหาคม 2563) ในช่วงวันที่ 1-17 กันยายน 2562 มีการนำเข้าข้าว 53,582 ตัน ลดลง ประมาณ 7.71% เมื่อเทียบกับจำนวน 58,056 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 7,071 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 74.53% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,051 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 46,511 ตัน ลดลงประมาณ 13.88% เมื่อเทียบกับจำนวน 54,005 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 17 กันยายน 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 27,184 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-17 กันยายน 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 8,418 ตัน ฝรั่งเศส 9,488 ตัน เนเธอร์แลนด์ 4,368 ตัน สเปน 1,049 ตัน อิตาลี 3,898 ตัน โปรตุเกส 7,652 ตัน โปแลนด์ 4,050 ตัน เยอรมนี 2,446 ตัน เบลเยียม 7,288 ตัน สาธารณรัฐเชค 888 ตัน บัลแกเรีย 1,827 ตัน สวีเดน 1,231 ตัน เดนมาร์ก 236 ตัน ออสเตรีย 145 ตัน สโลวาเกีย 270 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-17 กันยายน 2562 มีการส่งออก 8,616 ตัน เพิ่มขึ้น 7.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 8,012 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 5,943 ตัน ลดลงประมาณ 6.02% เมื่อเทียบกับจำนวน 6,324 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 2,673 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 58.29% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,689 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 17 กันยายน 2562 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 4,140 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-17 กันยายน 2562 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 4,064 ตัน โปรตุเกส 1,698 ตัน สเปน 1,256 ตัน บัลแกเรีย 904 ตัน เบลเยียม 120 ตัน เนเธอร์แลนด์ 52 ตัน โปแลนด์ 110 ตัน โรมานี 117 ตัน สโลวีเนีย 105 ตัน เยอรมนี 80 ตัน เป็นต้น

สำหรับการนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) มีการนำเข้าข้าว 1,374,996 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.28% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,306,056 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 193,857 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 36.09% เมื่อเทียบกับจำนวน 142,452 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,181,139 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.51% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,163,603 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 258,597 ตัน ฝรั่งเศส 194,060 ตัน เนเธอร์แลนด์ 171,183 ตัน สเปน 125,536 ตัน อิตาลี 115,027 ตัน โปรตุเกส 98,937 ตัน โปแลนด์ 85,311 ตัน เยอรมนี 78,520 ตัน เบลเยียม 62,100 ตัน สาธารณรัฐเชค 39,223 ตัน บัลแกเรีย 35,525 ตัน สวีเดน 29,752 ตัน ลิทัวเนีย 15,589 ตัน ฮังการี 11,461 ตัน เดนมาร์ก 11,606 ตัน โรมานี 9,085 ตัน กรีซ 7,359 ตัน ออสเตรเลีย 6,255 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562 (ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 16 กันยายน 2562) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 194,575 ตัน เพิ่มขึ้น 28.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 116,560 ตัน ลดลง 37.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 105,264 ตัน เพิ่มขึ้น 46.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 62,286 ตัน เพิ่มขึ้น 19.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 43,036 ตัน ลดลง 14.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากกัมพูชาจำนวน 179,958 ตัน ลดลง 24.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 168,475 ตัน เพิ่มขึ้น 32.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 153,166 ตัน ลดลง 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 109,677 ตัน เพิ่มขึ้น 83.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 89,138 ตัน ลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าข้าวหักจากเมียนมาจำนวน 303,298 ตัน ลดลง 5.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 38,129 ตัน เพิ่มขึ้น 66.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 25,008 ตัน ลดลง 3.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 18,335 ตัน เพิ่มขึ้น 22.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากบราซิลจำนวน 10,629 ตัน เพิ่มขึ้น 738.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562 มีการส่งออก 233,633 ตัน ลดลง 20.46% เมื่อเทียบกับจำนวน 293,719 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 196,832 ตัน ลดลงประมาณ 23.64% เมื่อเทียบกับจำนวน 257,782 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 36,800 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 35,937 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 118,223 ตัน โปรตุเกส 34,842 ตัน สเปน 32,511 ตัน กรีซ 24,225 ตัน บัลแกเรีย 8,470 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,827 ตัน โปแลนด์ 2,506 ตัน โรมาเนีย 1,434 ตัน เป็นต้น
ที่มา *Oryza.com*

